

## ประกาศความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดย [ชื่อแคเรียร์แคเรียร์หน่วยงานแคเรียร์] ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ [ที่อยู่แคเรียร์หน่วยงานแคเรียร์] สำหรับคำถามใด ๆ เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของคุณ คุณสามารถติดต่อเราทางเมลที่ Privacy [ @ ] carrier.com สำหรับคำถามใด ๆ เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของคุณ [ชื่อหน่วยงานแคเรียร์แคเรียร์] บริษัทสาขาและบริษัทในเครือ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท Carrier Global Corporation (เรียกรวมกันว่า "แคเรียร์แคเรียร์") มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ("เว็บไซต์") และผู้ใช้แอปพลิเคชันมือถือของเรา ("แอป") . เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ใช้ของเราจะต้องเข้าใจวิธีที่เรารวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) แคเรียร์แคเรียร์ได้ใช้มาตรการทางเทคนิคการบริหารและทางกายภาพเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เราอาจเก็บรวบรวม

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงแนวทางปฏิบัติของเราที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมผ่านเว็บไซต์และแอป เว้นแต่จะมีประกาศความเป็นส่วนตัวแยกต่างหากสำหรับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือเฉพาะ

แคเรียร์แคเรียร์แคเรียร์มี [ประกาศความเป็นส่วนตัวทั่วไป](#) แยกต่างหากซึ่งครอบคลุมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่แคเรียร์อาจเก็บรวบรวมและประมวลผลแยกต่างหากและนอกเหนือจากเว็บไซต์และแอปของแคเรียร์ หากคุณสมัครงานผ่านเว็บไซต์ Carrier Global Corporation การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้ผ่านส่วน [การสมัครงาน](#) ของแคเรียร์แคเรียร์จะอยู่ภายใต้ [ประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้สมัครงานของแคเรียร์แคเรียร์แคเรียร์](#) ที่พบในส่วนการสมัครงานนั้นและไม่ใช่ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ สำหรับบุคคลในสหรัฐอเมริกา Carrier มี [ประกาศความเป็นส่วนตัวของ HIPAA](#) แคเรียร์อาจใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ บนเว็บไซต์และแอปของเรา

1 ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่แคเรียร์แคเรียร์เก็บรวบรวมและแคเรียร์แคเรียร์แคเรียร์เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอย่างไร?

"ข้อมูลส่วนบุคคล" คือข้อมูลที่บุคคลธรรมดาสามารถระบุตัวตนได้หรืออาจถูกระบุได้ แคเรียร์แคเรียร์เก็บรวบรวม ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้บริการ ผลิตภัณฑ์ หรือข้อมูลที่คุณร้องขอ

การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจะมีความโปร่งใสสำหรับคุณและคุณจะมีโอกาสตัดสินใจว่าจะให้หรือไม่ หากคุณเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ร้องขอแคเรียร์แคเรียร์อาจไม่สามารถทำรายการของคุณให้เสร็จสิ้นหรือให้ข้อมูลบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่คุณร้องขอได้

แคเรียร์จะเก็บรวบรวมข้อมูลรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณเมื่อคุณส่งแบบฟอร์มหรือคำขอหรือลงทะเบียนผลิตภัณฑ์กับแคเรียร์เช่น: ชื่อที่อยู่จริง บริษัท ที่คุณทำงานหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่เมลและหมายเลขแฟกซ์รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่คุณให้ไว้กับแคเรียร์ แคเรียร์อาจขอให้คุณให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่คุณกำลังลงทะเบียน (เช่น ตัวระบุอุปกรณ์) หรือบุคคล/บริษัทที่ติดตั้งหรือดูแลรักษาผลิตภัณฑ์นั้น

แคเรียร์อาจเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านการใช้งานเว็บไซต์หรือแอปของเรา เช่น ตัวระบุอุปกรณ์ ที่อยู่ IP โฟล์บันทึก และข้อมูลตำแหน่ง โปรดดู "แคเรียร์ใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ อย่างไร" ด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือหรืออินเทอร์เน็ตของคุณอาจมีตำแหน่งหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวส่วนตัวที่ขัดแย้งกันซึ่งอนุญาตให้พวกเขาจับภาพใช้และ / หรือเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือใช้แอป แต่แคเรียร์จะไม่รับผิดชอบและไม่ควบคุมวิธีที่บุคคลอื่นอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์หรือแอป

## 2 เหตุใดแคเรียร์จึงเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

วัตถุประสงค์ของเราในการรวบรวมข้อมูลนี้คือการให้บริการและเนื้อหาที่กำหนดเองซึ่งเกี่ยวข้องกับความต้องการและความสนใจเฉพาะของคุณ ข้อมูลของคุณอาจถูกใช้โดยแคเรียร์เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาของเรารับรองความถูกต้องของคุณในฐานะผู้ใช้และอนุญาตให้คุณเข้าถึงบางพื้นที่ของเว็บไซต์แอปหรือเว็บไซต์โซเชียลมีเดียของเราหรืออนุญาตให้คุณสมัครตำแหน่งงานที่แคเรียร์

ยกเว้นในกรณีที่ใช้เพื่อสนับสนุนสัญญากับคุณหรือเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายตามที่ระบุไว้ด้านล่างเท่านั้น ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมบนเว็บไซต์หรือแอปอาจถูกใช้เพื่อ:

- ดำเนินธุรกิจขั้นพื้นฐาน เช่น สื่อสารกับลูกค้าและวางแผนธุรกิจ
- ให้บริการนักลงทุน
- ให้ข้อมูล รายการ หรือบริการที่ร้องขอ
- ตอบกลับคำขอของคุณหรือดำเนินการเพิ่มเติมแบบฟอร์มที่คุณส่งมา
- โฆษณาผลิตภัณฑ์ บริการ โปรแกรม และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแคเรียร์
- ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ เว็บไซต์ และแอปของเรา
- ยืนยันตัวตนของคุณเพื่อรับรองความปลอดภัยสำหรับวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่ระบุไว้ที่นี่
- วิเคราะห์พฤติกรรมของคุณบนเว็บไซต์และแอปของเรา
- ตอบสนองต่อคำขอทางกฎหมายที่ถูกต้องตามกฎหมายจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลอื่น ๆ
- รับข้อมูลตำแหน่งของคุณเพื่อให้ข้อมูลหรือบริการที่ร้องขอ
- ป้องกันการฉ้อโกงหรือสอบสวนกิจกรรมที่น่าสงสัยหรือผิดกฎหมายจริง
- พัฒนาข้อเสนอใหม่ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของเราปรับปรุงและปรับแต่งประสบการณ์ผู้ใช้และเตรียมเนื้อหาในอนาคตให้ดีขึ้นตามความสนใจของคุณและกลุ่มผู้ใช้ทั่วไปของเรา หรือ
- ดำเนินการสอบสวนเพื่อให้แน่ใจว่ามีกรปฏิบัติตามและปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย

### 3 ข้อมูลส่วนบุคคลถูกจัดเก็บไว้ที่ใด

เนื่องจากแคเรียร์เป็นบริษัทระดับโลกที่มีสถานที่ตั้งในหลายประเทศ เราจึงอาจถ่ายโอนข้อมูลของคุณจากนิติบุคคลหนึ่งไปยังหน่วยงานหนึ่งหรือจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งภายในแคเรียร์เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น ประเทศเหล่านี้รวมถึงอย่างน้อยที่สุด สหรัฐอเมริกา ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร สวิตเซอร์แลนด์ แคนาดาและประเทศอื่น ๆ รวมถึงบางประเทศในเอเชีย เราจะถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้และเฉพาะในขอบเขตที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น

แคเรียร์อาศัยกลไกทางกฎหมายที่มีอยู่เพื่อให้สามารถถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลข้ามพรมแดนได้อย่างถูกกฎหมาย ในกรณีที่แคเรียร์อาศัย Standard Contractual Clauses (หรือที่เรียกว่า Model Clauses) หรือ กฎขององค์กรที่มีผลผูกพัน ในการอนุญาตให้มีการถ่ายโอน ผู้ขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านั้น รวมถึงในกรณีที่มิมีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดเหล่านั้นกับประกาศความเป็นส่วนตัวนี้

### 4 แคเรียร์ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อติดต่อคุณหรือไม่

แคเรียร์อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้เพื่อติดต่อคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บริการ โปรโมชันข้อเสนอพิเศษแบบสำรวจและข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณอาจสนใจ หากคุณไม่ต้องการรับการสื่อสารดังกล่าว โปรดใช้ฟังก์ชัน "ยกเลิกการสมัคร" ภายในเว็บไซต์หรือแอปหรือแจ้งให้เราทราบโดยส่งเมลไปที่ [Privacy@\[@\]carrier.com](mailto:Privacy@[@]carrier.com)

แคเรียร์จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าการสื่อสารทางการตลาดใด ๆ ที่ส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นวิธีการง่ายๆสำหรับคุณในการเลือกไม่รับหรือยกเลิกการสมัคร โปรดทราบว่าหากคุณยกเลิกการสมัครรับการสื่อสารทางการตลาดคุณอาจยังคงได้รับการสื่อสารเกี่ยวกับบัญชีหรือธุรกรรมกับเรา

นอกจากนี้ เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อติดต่อคุณเพื่อตอบคำถามโดยตรง หรือหากคุณลงทะเบียนเพื่อรับการสื่อสารบนเว็บไซต์ใดๆ เช่น ส่วนของนักลงทุน (หากมี)

### 5 แคเรียร์แบ่งปันข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวมกับบุคคลที่สามหรือไม่

แคเรียร์อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทในเครือและบริษัทสาขา เช่น บริษัทที่แคเรียร์ควบคุม ผ่านการเป็นเจ้าของโดยตรงหรือโดยอ้อมเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น

นอกจากนี้ แคเรียร์จะให้การเข้าถึงหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลตามความจำเป็นกับบุคคลที่สาม เช่น ผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้ ที่ปรึกษา และผู้รับเหมาที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบของแคเรียร์ หรือที่ให้บริการแก่แคเรียร์ และกับหน่วยงานของรัฐและอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แคเรียร์จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายนอกแคเรียร์เพื่อ:

- ผู้ให้บริการ ตัวแทนจำหน่าย ผู้จัดการจำหน่าย ตัวแทน หรือผู้รับเหมาที่แคเรียร์ได้เก็บรักษาไว้เพื่อให้บริการในนามของเรา ผู้ขนส่งจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามที่แคเรียร์ได้จำกัดตามสัญญา ไม่ให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลยกเว้นตามความจำเป็นเพื่อให้บริการในนามของเราหรือเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

- ปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการปฏิบัติตามข้อผูกพันด้านภาษีและข้อบังคับแบ่งปันข้อมูลกับแรงงาน / สหภาพแรงงานและสหภาพการทำงานและการตอบสนองต่อกระบวนการพิจารณาคดีของศาลหรือคำขอทางกฎหมายที่ถูกต้องตามกฎหมายจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลอื่น ๆ
- ตรวจสอบกิจกรรมที่น่าสงสัยหรือผิดกฎหมายจริง
- ป้องกันอันตรายต่อร่างกายหรือการสูญเสียทางการเงิน; หรือ
- สนับสนุนการขายหรือ โอนธุรกิจหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วนของเรา (รวมถึงการล้มละลาย)

นอกจากนี้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณยังจะได้รับการบำรุงรักษาและประมวลผลโดยแคเรียร์ในสหรัฐอเมริกา ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร สวิตเซอร์แลนด์ แคนาดา เอเชียและในเขตอำนาจศาลอื่น ๆ ภายใต้กรอบกฎหมายและสัญญาที่เหมาะสม

## 6 แคเรียร์รักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

แคเรียร์มุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคล แคเรียร์ได้นำขั้นตอนทางกายภาพ เทคนิค และการบริหารที่เหมาะสมมาใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตามเนื่องจากลักษณะของการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตเราไม่สามารถรับประกันหรือรับประกันว่าการส่งข้อมูลของคุณมาหาเรานั้นปลอดภัย

## 7 เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเท่าใด

ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้กับแคเรียร์จะถูกเก็บไว้ตราบเท่าที่จำเป็นตามสมควรเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมโดยคำนึงถึงความจำเป็นของเราที่จะปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาแก้ไขปัญหาการบริการลูกค้าปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่หรือที่ได้รับการปรับปรุงให้กับผู้ใช้ ซึ่งหมายความว่าเราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เป็นระยะเวลาที่เหมาะสมหลังจากที่คุณหยุดใช้เว็บไซต์ของแคเรียร์หรือแอป หลังจากช่วงเวลานี้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกลบออกจากทุกระบบของแคเรียร์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

## 8 คุณจะแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลของคุณที่แคเรียร์เก็บไว้ได้อย่างไร

คุณสามารถร้องขอการเข้าถึงอัปเดตแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตลอดเวลา แคเรียร์จะใช้ความพยายามตามสมควรในการปรับปรุงและ / หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ทันเวลา เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้ใช้ แคเรียร์จะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ใช้ก่อนที่จะทำการเข้าถึงหรือเปลี่ยนแปลงที่ร้องขอ หากต้องการเข้าถึง อัปเดต แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อถามคำถามหรือแจ้งข้อกังวลเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัว ให้ส่งเมลไปที่ [Privacy@\[carrier\].com](mailto:Privacy@[carrier].com) เว็บไซต์ แอป และบัญชีโซเชียลมีเดียบางบัญชีของเราอนุญาตให้คุณทำการแก้ไขได้โดยตรงที่ไซต์โดยไม่จำเป็นต้องติดต่อแคเรียร์เพิ่มเติม

โปรดทราบว่าแม้ว่าเราจะช่วยคุณในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่ก็มีความรับผิดชอบของคุณในการปกป้องรหัสผ่านและข้อมูลรับรองการเข้าถึงอื่น ๆ ของคุณจากผู้อื่น

## 9 คุณควรเข้าใจอะไรเกี่ยวกับลิงก์ของบุคคลที่สามที่อาจปรากฏบนเว็บไซต์นี้

ในบางกรณี แครีเออร์อาจให้ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่ไม่มีการควบคุมจากแครีเออร์ ซึ่งแครีเออร์จะใช้เวลาพยายามตามสมควรในการระบุข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม แครีเออร์ไม่ได้ควบคุมเว็บไซต์ของบุคคลที่สามดังกล่าวและไม่สามารถรับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวที่ใช้โดยเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ได้ควบคุมข้อมูลที่บุคคลที่สามเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ

## 10 แครีเออร์ใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ อย่างไร

### 10.1 คุกกี้

แครีเออร์อาจใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้ คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ส่งและจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ เราใช้คุกกี้เพื่อให้เว็บไซต์จดจำผู้ใช้ซ้ำๆ อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงเว็บไซต์ของผู้ใช้ และอนุญาตให้เว็บไซต์รวบรวมข้อมูลรวมที่จะช่วยให้มีการปรับปรุงเนื้อหาได้ คุกกี้ไม่ทำให้คอมพิวเตอร์หรือไฟล์ของผู้ใช้เสียหาย หากคุณไม่ต้องการให้คุกกี้สามารถเข้าถึงได้โดยเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ของแครีเออร์อื่น คุณควรปรับการตั้งค่าในโปรแกรมเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อปฏิเสธหรือปิดใช้งานการใช้คุกกี้ อย่างไรก็ตาม การปฏิเสธหรือปิดใช้งานคุกกี้หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกันอาจทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาบางส่วนของเราหรือใช้คุณสมบัติบางอย่างบนเว็บไซต์ได้ แครีเออร์อาจใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกันซึ่งวางโดยหนึ่งในธุรกิจหรือพันธมิตรโฆษณาของเราเพื่อให้แครีเออร์สามารถเรียนรู้ว่าโฆษณาใดนำผู้เข้าชมยังเว็บไซต์ของเรา

นอกจากนี้ แครีเออร์ยังตรวจสอบรูปแบบการรับส่งข้อมูลของผู้ใช้ทั่วทั้งเว็บไซต์ตามชื่อโดเมนประเภทเบราว์เซอร์วันที่และเวลาในการเข้าถึงของผู้ใช้และหน้าเว็บที่ดู เว็บไซต์รีฟเวอรัของเรารวบรวมชื่อโดเมน แต่ไม่ใช่ที่อยู่เมลของผู้เยี่ยมชม ข้อมูลนี้จะถูกรวบรวมเพื่อวัดจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและเพื่อกำหนดพื้นที่ใดของผู้ใช้เว็บไซต์พบว่ามีประโยชน์ตามปริมาณการเข้าชมพื้นที่เฉพาะ แครีเออร์ใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ที่เว็บไซต์และเพื่อเตรียมเนื้อหาในอนาคตให้ดีขึ้นตามความสนใจของผู้ใช้

### 10.2 เว็บไซต์คอน

เว็บไซต์นี้อาจใช้เว็บไซต์คอน เว็บไซต์คอนมักจะเป็นพิกเซลบนเว็บไซต์ที่สามารถใช้เพื่อติดตามว่าผู้ใช้ได้เยี่ยมชมเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งเพื่อแสดงโฆษณาที่ตรงเป้าหมายหรือไม่ เว็บไซต์คอนใช้ร่วมกับคุกกี้ซึ่งหมายความว่าหากคุณปิดคุกกี้ของเบราว์เซอร์เว็บไซต์คอนจะไม่สามารถติดตามกิจกรรมของคุณได้ เว็บไซต์คอนจะยังคงนับเป็นการเยี่ยมชมเว็บไซต์แต่ข้อมูลเฉพาะของคุณจะไม่ถูกบันทึก

ข้อมูลที่รวบรวมโดยเว็บไซต์คอนอาจรวมถึงข้อมูลที่อยู่ IP (ดูด้านล่าง) ข้อมูลเว็บไซต์คอนยังใช้สำหรับ:

- การโฆษณาและการตรวจสอบเมลและการรายงาน
- ส่วนบุคคล;
- การรายงานการเข้าชมเว็บไซต์ และ
- จำนวนผู้เข้าชมที่ไม่ซ้ำ

### 10.3 ที่อยู่ IP

ที่อยู่ Internet Protocol (IP) คือหมายเลขที่คอมพิวเตอร์บนเครือข่ายใช้เพื่อระบุคอมพิวเตอร์ของคุณทุกครั้งที่คุณเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต

แคเรียร์อาจรวบรวมและติดตามที่อยู่ IP เพื่อเห็นสิ่งอื่นใด:

- รักษาความปลอดภัยและความปลอดภัยของเว็บไซต์
- จำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์ของเราสำหรับผู้ใช้งานราย
- แก้ไขปัญหาทางเทคนิค และ
- ทำความเข้าใจวิธีการใช้งานเว็บไซต์ของแคเรียร์ได้ดียิ่งขึ้น

### 10.4 การบันทึกไฟล์

แคเรียร์ (หรือบุคคลที่สามในนามของแคเรียร์) อาจเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบของการบันทึกไฟล์ที่บันทึกกิจกรรมของเว็บไซต์และสถิติเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้เว็บ

การบันทึกไฟล์จะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ภายในเท่านั้น ด้วยการใช้อุปกรณ์บันทึกไฟล์แคเรียร์สามารถปรับปรุงและปรับแต่งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของคุณได้อย่างต่อเนื่อง

รายการช่วยให้เรารวบรวมเห็นสิ่งอื่นใด:

- การตลาดภายในและการศึกษาประชากรศาสตร์
- ประเภทเบราว์เซอร์และระบบปฏิบัติการของผู้ใช้
- ข้อมูลเกี่ยวกับเซสชันของผู้ใช้ (เช่น URL วันที่และเวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและหน้าใดและระยะเวลาที่ดูบนเว็บไซต์ของเรา) และ
- ข้อมูลการนำทางหรือการคลิกสตรีมอื่นๆ ที่คล้ายกัน

### 10.5 ข้อมูลเครือข่ายสังคม

ข้อมูลเครือข่ายสังคมคือข้อมูลใด ๆ ที่คุณอนุญาตให้เครือข่ายสังคมของบุคคลที่สามแบ่งปันกับนักพัฒนาแอปพลิเคชันบุคคลที่สามเช่นแคเรียร์ ข้อมูลเครือข่ายสังคมรวมถึงข้อมูลใดๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของโปรไฟล์ของคุณบนเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม เครือข่ายสังคมดังกล่าวอาจรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียง, ทวิตเตอร์, เฟซบุ๊ก, กูเกิ้ล พลัส

หากต้องการทราบว่าเราได้รับข้อมูลของคุณจากเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างไร (หรือนักพัฒนาแอปพลิเคชันบุคคลที่สามอื่น ๆ ) โปรดไปที่หน้าการตั้งค่าของเครือข่ายสังคมที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คุณรับทราบว่าเราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจับคู่ข้อมูลกับเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณา

แคเรียร์ไม่สามารถรับประกันเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลที่แบ่งปันกับบุคคลที่สาม รวมถึงข้อมูลที่แชร์กับโซเชียลมีเดีย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่น [คลิกที่นี่](#).

## 11 แครเรียร์จะใช้ข้อมูลตำแหน่งอย่างไร

แครเรียร์เป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีอาคารระดับโลก ความปลอดภัยจากอัคคีภัยการรักษาความปลอดภัยอาคารอัตโนมัติการทำ ความร้อนการระบายอากาศระบบปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นและบริการของเราส่งเสริมอาคารแบบบูรณาการที่มี ประสิทธิภาพสูงซึ่งปลอดภัยฉลาดและยั่งยืน ต่อไปนี้คือตัวอย่างบางส่วนที่อาจมีการร้องขอข้อมูลตำแหน่งเพื่อให้บริการ บางอย่างที่แครเรียร์มีให้:

- เพื่อปรับปรุงความสามารถของผลิตภัณฑ์อาคารเช่นใช้ข้อมูลตำแหน่งของคุณในอาคารใดอาคารหนึ่งของเราเพื่อ ปรับปรุงการตั้งค่าการระบายอากาศความร้อนและความเย็นแบบไดนามิกเพื่อเปิดหรือปิดไฟหรือเพื่อปลดล็อกประตู
- หากคุณเป็นผู้เยี่ยมชมหรือพนักงานที่สำนักงานใหญ่ของเราให้ใช้ข้อมูลตำแหน่งของคุณเพื่อช่วยให้คุณค้นหา เครื่องพิมพ์หรือห้องประชุมที่ใกล้ที่สุดเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นที่สำนักงานใหญ่ของเรา
- เพื่อให้ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้บริการ Supra™ ของเราสามารถรับหรือให้รายชื่อหรือแสดงข้อมูลในขณะที่ใช้ แอปของ Supra หรือ
- เมื่อต้องการกำหนดช่วงเทคนิคบริการที่อยู่ใกล้กับการเรียกบริการมากที่สุด

นอกจากนี้ แครเรียร์อาจใช้ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งเพื่อวัตถุประสงค์ด้านตำแหน่งที่ตั้งและ/หรือการจับเวลาสำหรับพนักงานหรือ ผู้รับเหมา

ในทุกกรณีแครเรียร์ จะขออนุญาตรวบรวมข้อมูลตำแหน่งของคุณดังนั้นการรวบรวมข้อมูลนี้จะโปร่งใสสำหรับคุณคุณจะมี โอกาสตัดสินใจว่าจะให้ข้อมูลตำแหน่งของคุณหรือไม่ หากคุณเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลตำแหน่งของคุณแครเรียร์อาจไม่สามารถ ให้บริการที่ร้องขอหรือทำธุรกรรมที่ร้องขอให้เสร็จสมบูรณ์ได้

## 12 ผู้ใช้ที่ระบุนครทราบข้อมูลเพิ่มเติมอะไรบ้าง

พ่อแม่ ผู้ปกครอง และเด็ก: แอปและเว็บไซต์ของเรามีไว้สำหรับผู้เข้าชมที่มีอายุอย่างน้อย 18 ปี หรือบรรลุนิติภาวะในเขตอำนาจ ศาลที่ตนอาศัยอยู่ แครเรียร์ไม่ได้ตั้งใจขอข้อมูลจากหรือทำการตลาดผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับเด็ก ๆ หาก你不ปฏิบัติตาม ข้อกำหนดด้านอายุที่ระบุไว้ข้างต้น โปรดอย่าป้อนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบนเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ของแครเรียร์อื่นหรือแอป ผู้ใช้จากแคลิฟอร์เนีย:

หากคุณเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในแคลิฟอร์เนีย ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2020 คุณมีสิทธิบางประการภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคแห่งแคลิฟอร์เนียปี 2018 ("CCPA") รวมถึงสิทธิในการ:

- ก) ทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดเกี่ยวกับคุณที่เรารวบรวมและใช้ รวมถึงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและ วัตถุประสงค์ในการรวบรวมและใช้งาน
- ข) ทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดที่ถูกขายหรือเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม และหากขายหรือเปิดเผยประเภทของบุคคลที่ สามที่ได้รับข้อมูลดังกล่าว

ค) เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะที่เก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ

d) ขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คำขอใช้สิทธิ์ภายใต้ CCPA จะต้องผ่านการตรวจสอบโดยผู้ขนส่งและอยู่ภายใต้ข้อจำกัดบางประการที่ CCPA ให้ไว้ เราจะไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้โดยสารในแคลิฟอร์เนียในการใช้สิทธิ์ CCPA ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องของพวกเขา ในขณะที่ผู้โดยสารในแคลิฟอร์เนียมีสิทธิ์ที่จะเลือกไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของตนภายใต้ CCPA แครีเออร์จะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สาม หากแนวทางปฏิบัติของเรามีการเปลี่ยนแปลง เราจะปรับปรุงประกาศความเป็นส่วนตัวส่วนต้นนี้และดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้

ผู้โดยสารในแคลิฟอร์เนียที่ต้องการใช้สิทธิ์ CCPA สามารถติดต่อแคเรียร์ได้ที่ [privacy\[@\]carrier.com](mailto:privacy[@]carrier.com) หรือใช้เว็บฟอร์มที่อยู่ [ที่นี่](#) นอกจากนี้คุณยังสามารถติดต่อเราได้ที่ 1-833-617-0050 เมื่อติดต่อเราเพื่อใช้สิทธิ์ของคุณ โปรดใส่ "California Privacy Rights" ไว้ในหัวข้อและเนื้อหาของคำขอของคุณและอธิบายลักษณะของคำขอของคุณ

ผู้โดยสารในแคลิฟอร์เนียเป็นประจำทุกปีอาจร้องขอและรับข้อมูลที่แคเรียร์แบ่งปันกับธุรกิจอื่นๆ เพื่อใช้การตลาดทางตรงของตนเองภายในปีปฏิทินก่อนหน้า (ตามที่กำหนดโดย "Shine the Light Law" ของรัฐแคลิฟอร์เนีย) ข้อมูลนี้จะรวมถึงรายการหมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลที่แชร์และชื่อและที่อยู่ของบุคคลที่สามทั้งหมดที่แคเรียร์แชร์ข้อมูลนี้ในปีปฏิทินก่อนหน้านั้น หากต้องการรับข้อมูลนี้ โปรดส่งข้อความเมลไปที่ [privacy\[@\]carrier.com](mailto:privacy[@]carrier.com) ด้วย "California Shine the Light Privacy Request" ในบรรทัดหัวเรื่องและในเนื้อหาของข้อความของคุณ

ผู้ใช้จากสหภาพยุโรป และประเทศอื่น ๆ ที่มีกฎหมายความเป็นส่วนตัว: คุณมีสิทธิ์ที่จะยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลระดับชาติหรือของรัฐของคุณซึ่งอาจเรียกว่าหน่วยงานกำกับดูแล นอกจากนี้คุณยังมีสิทธิ์ที่จะ: (i) ร้องขอการเข้าถึงและแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ii) แสวงหาข้อจำกัดเกี่ยวกับ; คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างและแสวงหาการเคลื่อนย้ายข้อมูลภายใต้สถานการณ์บางอย่าง หากต้องการติดต่อแคเรียร์เกี่ยวกับคำขอเข้าถึง แก้ไข ลบ คัดค้าน หรือค้นหาข้อจำกัดหรือการพกพา โปรดใช้วิธีการติดต่อที่ระบุไว้ท้ายประกาศนี้

ผู้ใช้จากสหรัฐอเมริกา: แคเรียร์ไม่ได้รวบรวมหมายเลขประกันสังคมผ่านเว็บไซต์

### 13 แคเรียร์อาจเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัวได้อย่างไร

เมื่อแคเรียร์ขยายและปรับปรุงเว็บไซต์และแอปของเว็บไซต์ หรือเมื่อข้อกำหนดทางกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลง เราอาจจำเป็นต้องปรับปรุงประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้อาจได้รับการแก้ไขเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราขอแนะนำให้คุณอ่านประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เป็นประจำสำหรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ วันที่ของเวอร์ชันล่าสุดจะถูกระบุที่ด้านล่างของนโยบาย

### 14 คุณจะติดต่อแคเรียร์ได้อย่างไร?

หากคุณมีความคิดเห็นหรือคำถามใด ๆ หรือหากมีสิ่งอื่น ๆ ที่เราสามารถทำได้เพื่อเพิ่มมูลค่าของเว็บไซต์นี้ โปรดส่งอีเมลถึง [เรา](#)

หากคุณต้องการเข้าถึง แก้ไข อัปเดต หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือหากคุณมีคำถามเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของแคเรียร์ โดยทั่วไปหรือการร้องเรียน โปรดส่งเมลถึง [Privacy\[@\]carrier.com](mailto:Privacy[@]carrier.com)

ในกรณีที่คุณอยู่ในประเทศที่อยู่ภายใต้กฎระเบียบคุ้มครองข้อมูลทั่วไปและต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลในท้องถิ่น โปรดทราบว่าในเมลของคุณและคำถามของคุณจะถูกส่งไปยังบุคคลที่เหมาะสม หากคุณต้องการเลือกที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเราหรือให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณคุณควรไปที่[ลิงค์นี้](#)

อัปเดตล่าสุด: 18 ธันวาคม 2019